
BORGARRÁÐ 10. júní 2022: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um kaup á
sorphirðubifreiðum - MSS22060094

Fram kemur í fundargerð SORPU að kaupa á sorphirðubifreiðar fyrir Reykjavíkurborg.
Flokkur fólksins spyr hvort skoðað hafi verið að kaupa bifreiðar sem ganga fyrir metani en
eins og vitað er þá er metan verðlaust hjá SORPU. Ef það hafi ekki verið kannað er óskað
skýringar á því. Fullyrt hefur verið af fráfarandi stjórnarformanni SORPU að allt metan sem
SORPA framleiðir sé selt. Er það rétt?


